

**Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các nội dung chất vấn và trả lời chất  
vấn tại kỳ họp thứ 09, HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo  
Nghị quyết 50 ngày 15/12/2022 của HĐND huyện**

---

Kính thưa: Chủ tọa kỳ họp, các vị đại biểu HĐND huyện, các vị đại biểu khách mời.

Thay mặt lãnh đạo UBND huyện tôi xin trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 09, HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo Nghị quyết 50 ngày 15/12/2022 của HĐND huyện, cụ thể như sau:

**A. TRÊN LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT**

**I. Tình hình thực hiện Nghị quyết 53 của HĐND huyện**

**1. Kết quả thực hiện**

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch 71 ngày 07/01/2022 triển khai thực hiện Đề án phát triển kinh tế vùng Tây huyện Thăng Bình giai đoạn 2022 – 2025

Đến nay, tổng kinh phí đã giải ngân hỗ trợ đạt **3.762tr** đồng, cụ thể:

- Năm 2022, đã kiểm tra, phúc tra thực tế các mô hình đã được địa phương nghiệm thu và đề xuất phúc tra, kết quả **106** mô hình đủ điều kiện hỗ trợ và giải ngân hồ sơ của 07 xã với **2.537tr đồng**. Hiện nay, Phòng Nông nghiệp và PTNT tiếp tục kiểm tra hồ sơ và trình UBND huyện hỗ trợ kinh phí đối với các mô hình đã nghiệm thu năm 2022 nhưng chưa hoàn thiện hồ sơ của 04 xã (*Bình Định Bắc, Bình Phú, Bình Quế và Bình Trị*) với số tiền **339tr** đồng

- Năm 2023:

+ Đợt 1, tiến hành phúc tra **107** mô hình, kết quả **82** mô hình đủ điều kiện hỗ trợ, đã giải ngân kinh phí cho **51** mô hình của 04 xã (*Bình Định Bắc, Bình Định Nam, Bình Quế và Bình Chánh*) với số tiền **1.225tr đồng**.

+ Đợt 2, tiến hành phúc tra **38** mô hình của **02** xã (*Bình Định Nam và Bình Định Bắc*), kết quả **35** mô hình đủ điều kiện hỗ trợ với số tiền dự kiến là: **948tr** đồng.

**2. Những vướng mắc có liên quan đến các quy định thực hiện Nghị quyết đem lại hiệu quả cho sự phát triển kinh tế các xã vùng Tây**

Theo kiến nghị của nhiều cử tri các xã vùng Tây, kết quả kiểm tra thực tế và căn cứ Luật chăn nuôi và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn chi tiết Luật chăn nuôi quy định, các mô hình chăn nuôi quy mô lớn hơn thì các điều kiện về khoảng cách từ trang trại đến khu dân cư sẽ lớn hơn nên khó triển khai thực hiện Nghị quyết 53 giai đoạn 2024-2025 đối với các nội dung: (1) **trang trại, gia trại chăn nuôi bò lai nhót bán thâm canh quy mô từ 20 con trở lên**; (2) **trang trại, gia trại nuôi gà thả vườn/gà đồi 3.000 con trở lên thì khoảng cách quy định từ trang trại đến khu tập trung xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp, khu dân cư tối thiểu là**

**100 mét; trường học, bệnh viện, chợ, tối thiểu là 150 mét.**

**3. Đề xuất kiến nghị:** UBND huyện đề nghị HĐND huyện xem xét giữ nguyên cơ chế và điều kiện hỗ trợ giai đoạn 2022-2023 kéo dài đến hết giai đoạn 2024- 2025 của Nghị quyết đối với nội dung: “Chăn nuôi bò lai nhót bán thâm canh từ 10 con trở lên và chăn nuôi gà thả vườn/gà đồi từ 1500 con trở lên”. Các nội dung khác tại Nghị quyết 53 ngày 15/12/2021 của HĐND huyện giữ nguyên không thay đổi.

## **II. Công tác quản lý nhà nước về trang trại**

### **1. Công tác chỉ đạo, điều hành**

Thực hiện chỉ đạo của HĐND huyện tại Nghị quyết 50, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT, các ngành có liên quan và địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về trang trại trên địa bàn huyện Thăng Bình tại Công văn 182 ngày 10/02/2023 và chỉ đạo tăng cường công tác quản lý các trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện tại Công văn 499 ngày 14/3/2023, đồng thời đôn đốc các ngành liên quan tiếp tục triển khai Nghị quyết 50 ngày 15/12/2022 của HĐND huyện tại Công văn 843 ngày 25/5/2023.

Ngày 29/5/2023, UBND huyện ban hành Kế hoạch 1000 triển khai kiểm tra các trang trại trên địa bàn huyện Thăng Bình kể từ ngày 01/6/2023 đến ngày 30/6/2023.

Sau khi kiểm tra tình hình hoạt động cụ thể của từng trang trại, UBND huyện tổ chức mời các chủ trang trại, các cơ quan đơn vị liên quan làm việc và ban hành các văn bản gửi các chủ trang trại nhằm hướng dẫn chủ trang trại tiếp tục củng cố, hoạt động theo phương án được duyệt hoặc lập các hồ sơ, thủ tục điều chỉnh bổ sung phương án sản xuất và các hồ sơ, thủ tục để ký hợp đồng thuê đất (*nếu chưa thực hiện trước đây*) đồng thời đôn đốc các chủ trang trại thực hiện nộp tiền thuê đất theo quy định. Trong đó, Yêu cầu tiến độ thực hiện như sau: Thời gian thực hiện các thủ tục chuyển sang chủ mới **đến hết tháng 11/2023**. Thời gian thực hiện điều chỉnh phương án kinh tế trang trại **đến hết tháng 12/2023**. Thời gian phê duyệt điều chỉnh phương án kinh tế trang trại **trong quý I năm 2024**.

### **2. Kết quả kiểm tra hoạt động cụ thể của các trang trại**

**a) Có 04 trại hoạt động hiệu quả thấp, không hoạt động và không có nhu cầu tiếp tục sản xuất:** Hiện nay, các chủ trang trại không có nhu cầu phát triển trang trại và đang lập các thủ tục chuyển nhượng tài sản và các hồ sơ pháp lý về đất đai, phương án trang trại cho chủ thể khác.

**\* Giải pháp đối với 04 trang trại trên:** UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện tiếp tục hỗ trợ chủ trang trại khẩn trương thực hiện các thủ tục chuyển sang chủ mới theo quy định, thực hiện điều chỉnh phương án phát triển kinh tế trang trại theo kế hoạch của chủ mới, đảm bảo giá trị sản xuất theo quy định, trường hợp chủ trang trại, đại diện trang trại không thực hiện các yêu cầu chỉ đạo của UBND huyện, tham mưu hủy Quyết định phê duyệt phương án kinh tế trang trại và các thủ tục liên quan đến thu hồi đất.

**Ngoài ra tại thời điểm kiểm tra, có 02 trang trại hoạt động hiệu quả thấp, không hoạt động nhưng có nhu cầu tiếp tục thực hiện sản xuất:**

\* **Giải pháp đối với 02 trang trại trên:** UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện tiếp tục thực hiện hỗ trợ chủ trang trại phát triển kinh tế; trường hợp chủ trang trại không thực hiện các yêu cầu chỉ đạo của UBND huyện, tham mưu hủy Quyết định phê duyệt phương án kinh tế trang trại và các thủ tục liên quan đến thu hồi đất;

**b) Có 04 trang trại chưa thực hiện ký hợp đồng thuê đất, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính:** Hiện nay, các trang trại đã phối hợp với các đơn vị và địa phương đo đạc xác định vị trí, diện tích đất cho thuê và diện tích lấn chiếm của trang trại, chưa thực hiện các thủ tục ký hợp đồng thuê đất và điều chỉnh phương án kinh tế trang trại phù hợp với hoạt động sản xuất.

\* **Giải pháp đối với 04 trang trại trên:** UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn các chủ trang trại khẩn trương lập hồ sơ thuê đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính, truy thu tiền thuê đất đúng quy định; thực hiện điều chỉnh phương án kinh tế trang trại đảm bảo các tiêu chí theo quy định. Đến hết thời gian quy định mà chủ trang trại vẫn không thực hiện thì giao Thanh tra tổ chức thanh tra để truy thu nợ thuế và thu hồi đất theo đúng quy định; đồng thời giao Phòng Nông nghiệp và PTNT cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến thuê đất và các hồ sơ khác cho Thanh tra để phục vụ việc thanh tra theo quy định.

**c. Đối với trang trại bỏ hoang:** Hiện nay có 01 trang trại chăn nuôi heo tại thôn Thái Đông, xã Bình Nam của bà Huỳnh Thị Thu Thủy đã giao Thanh tra huyện triển khai thanh tra theo quy định.

Sau khi được UBND huyện giao đất và cấp Giấy CNQSD đất xây dựng trang trại chăn nuôi heo tại Thôn Thái Đông xã Bình Nam, Chủ trang trại (Bà Huỳnh Thị Thu Thủy) đã tiến hành đầu tư hạ tầng và đưa trang trại vào hoạt động chăn nuôi trong một thời gian. Trong quá trình chăn nuôi heo đã gây ô nhiễm môi trường và người dân đã có đơn gửi các cấp chính quyền đề nghị xử lý. Trước thực trạng nêu trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo và yêu cầu di dời trang trại chăn nuôi heo đến địa điểm mới tại địa bàn huyện Tiên Phước (theo Công văn 2939 ngày 14/8/2009 của UBND tỉnh). Thực hiện yêu cầu của UBND tỉnh, năm 2009 Trang trại chăn nuôi heo đã được di dời ra khỏi địa bàn xã Bình Nam.

UBND huyện đề nghị HĐND huyện không thực hiện cuộc thanh tra đột xuất việc sử dụng đất đối với trang trại chăn nuôi heo của bà Huỳnh Thị Thu Thủy tại thôn Thái Đông xã Bình Nam. Giao UBND xã Bình Nam quản lý theo thẩm quyền đến khi có chủ trương mới.

**d. Có 07 trang trại hoạt động hiệu quả thấp có nhu cầu tiếp tục thực hiện sản xuất:** tại thời điểm kiểm tra, trang trại ông Phan Lý và trang trại ông Lê Thiên Ân hoạt động theo đúng phương án được duyệt. UBND huyện đã có văn bản gửi các chủ trang trại yêu cầu tiếp tục thực hiện đúng nội dung dự án do UBND huyện

phê duyệt, đồng thời hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ điều chỉnh, phương án kinh tế trang trại và các giải pháp khác để tăng hiệu quả sản xuất.

**\* Giải pháp thực hiện đối với 07 trang trại trên:** UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện tiếp tục thực hiện hỗ trợ các chủ trang trại phát triển kinh tế; trường hợp chủ trang trại không thực hiện các yêu cầu chỉ đạo của UBND huyện, tham mưu hủy Quyết định phê duyệt phương án kinh tế trang trại và các thủ tục liên quan đến thu hồi đất; Đồng thời, giao Phòng Tài nguyên – Môi trường hướng dẫn, giải quyết kiến nghị về đơn giá thuê đất của chủ trang trại (*đối với trường hợp trang trại của ông Phan Lý*) để có cơ sở thực hiện nộp tiền sử dụng đất theo quy định, hoàn thành trong **tháng 12 năm 2023**.

**Qua kiểm tra có 06 trang trại xây dựng nhà vừa ở vừa kết hợp làm việc trong khuôn viên trang trại:** (1) Trang trại bà Ngô Thị Lễ, trong khuôn viên trang trại có nhà cấp 4, tường xây, mái tôn, nền xi măng, diện tích 135m<sup>2</sup>; (2) trang trại ông Lê Văn Tính, trong khuôn viên trang trại có nhà cấp 4 diện tích 66m<sup>2</sup>, tường xây gạch, mái tôn, nền xi măng; (3) trang trại ông Dương Phò, trong khuôn viên trang trại có nhà ở diện tích 98m<sup>2</sup>; (4) trang trại ông Ngô Tấn Mận, trong khuôn viên trang trại có nhà ở khoảng 170m<sup>2</sup>; (5) trang trại ông Lê Duy Đức đầu tư, trong khuôn viên trang trại có nhà ở, diện tích 81m<sup>2</sup>; (6) trang trại Phan Đức Tư, khuôn viên trang trại có nhà lưu trú, 3 nhà kho.

**\* Giải pháp thực hiện đối với 06 trang trại trên:** UBND huyện giao Ban quản lý dự án – Đô thị huyện chủ trì phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng và UBND các địa phương kiểm tra, xác định cụ thể những trường hợp có nhà ở trong khuôn viên trang trại mà không đúng phương án, không đúng mục đích sử dụng đất tham mưu UBND huyện xử lý, hoàn thành trong tháng 01 năm 2024.

### **3. Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 50 của HĐND huyện trong thời gian đến**

UBND huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các ngành, địa phương liên quan tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết 50 của HĐND huyện đồng thời chỉ đạo thực hiện một nội dung trọng tâm sau:

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, hướng dẫn đôn đốc các chủ trang trại tích cực hoàn thiện phương án, kịp thời điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với tình hình sản xuất thực tế địa phương.

- Giao UBND các xã tổ chức rà soát việc sử dụng đất của các chủ trang trại để kịp thời điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất hằng năm, hướng dẫn các chủ trang trại lập hồ sơ đăng ký điều chỉnh mục đích sử dụng đất cho phù hợp với phương án kinh tế trang trại.

- Triển khai tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, hướng dẫn, hỗ trợ các trang trại thực hiện các cơ chế chính sách phát triển sản xuất từ TW, tỉnh và huyện.

## **B. TRÊN LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI**

## **1. Việc kiểm tra, xác minh, tham mưu giải quyết đơn của công dân liên quan đến cấp Giấy chứng nhận QSD đất khu khai thác quỹ đất ao cá Bình Nguyên**

Qua kết quả kiểm tra, xác minh nguồn gốc, thời điểm, quá trình sử dụng đất; hiện trạng sử dụng đất của từng hộ gia đình, cá nhân và căn cứ quy định của pháp luật, UBND huyện ban hành Công văn 2993 ngày 02/10/2023 về việc trả lời Đơn kiến nghị của các hộ dân trú tại thôn Liễu Trì, xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, theo đó:

- Đối với các trường hợp đã sử dụng đất ổn định để xây dựng nhà ở, không có tranh chấp (không ảnh hưởng hành lang giao thông theo quy định tại Thông báo 14 ngày 27/01/2021 của UBND huyện); người sử dụng đất có nhu cầu đề nghị cấp Giấy chứng nhận QSD đất thì xem xét giải quyết theo quy định tại Điều 22, Nghị định 43 của Chính phủ.

- Đối với những trường hợp chưa xây dựng nhà ở: giao UBND xã Bình Nguyên làm việc với các hộ gia đình, cá nhân; trường hợp hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu được giao đất thì lập đơn xin giao đất gửi về UBND xã để tổng hợp, gửi về UBND huyện để xem xét giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Báo cáo số 162 ngày 30/10/2023 của UBND xã Bình Nguyên, UBND xã đã tổ chức làm việc với 16 hộ dân; qua đó, các hộ dân không thống nhất việc cấp Giấy chứng nhận QSD đất theo quy định tại Điều 22 Nghị định 43 của Chính phủ và việc thu tiền sử dụng đất, đề nghị cấp Giấy chứng nhận QSD đất ở và không phải nộp tiền. Đến nay không có hộ dân nào đến liên hệ UBND xã Bình Nguyên để hướng dẫn lập hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận QSD đất.

Hiện nay, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo UBND xã Bình Nguyên phối hợp với Phòng Tài nguyên – Môi trường hướng dẫn, giải thích, yêu cầu các hộ dân chấp hành theo đúng quy định.

## **2. Dự án Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai**

### **a. Đối với dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai giai đoạn 2 tại các xã mới**

UBND huyện đã hoàn thành việc khảo sát, xây dựng khối lượng, dự toán chi tiết thực hiện dự án tại 11 xã, thị trấn còn lại trên địa bàn huyện và xác định dự toán kinh phí thực hiện là **73.159 tr** đồng.

Đối với các xã, thị trấn thực hiện trong năm 2023, đã hoàn thành việc khảo sát, xây dựng hồ sơ thiết kế kỹ thuật - dự toán thực hiện dự án tại xã Bình Nguyên, xã Bình Quý và thị trấn Hà Lam. Ngày 15/02/2023, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định Thiết kế kỹ thuật – dự toán tại Tờ trình số 139/TTr-TNMT để có cơ sở phê duyệt, triển khai tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu thực hiện trong năm 2023 đối với dự án tại xã Bình Nguyên, xã Bình Quý và thị trấn Hà Lam. Trong thời gian qua, UBND huyện đã nhiều lần làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị sớm phê duyệt (lần

gần nhất vào ngày 19/9/2023). Hiện nay, chưa có kết quả thẩm định Thiết kế kỹ thuật – dự toán nên không có cơ sở để triển khai thực hiện dự án.

**b. Đối với khối lượng hồ sơ còn lại của dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai giai đoạn 1 (30% còn lại)**

Thực hiện Thông báo 410 ngày 07/11/2022 của UBND tỉnh về kết luận tại buổi làm việc với huyện Thăng Bình nghe báo cáo tình hình thực hiện xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu về đất đai trên địa bàn tỉnh huyện, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên - Môi trường và **11 xã** triển khai kiểm tra, rà soát hồ sơ cấp Giấy chứng nhận QSD đất tồn đọng. Trên cơ sở đó, lập phương án, dự toán kinh phí thực hiện, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, UBND tỉnh xem xét cho ý kiến chỉ đạo.

Qua tổng hợp có **24.561** hồ sơ chưa được cấp Giấy chứng nhận QSD đất tuy nhiên địa phương không phân loại các trường hợp **không đủ** điều kiện cấp Giấy chứng nhận QSD đất, các trường hợp **chưa đủ** điều kiện cấp Giấy chứng nhận QSD đất, do đó, chưa có cơ sở xây dựng phương án, dự toán kinh phí thực hiện giải quyết.

Ngoài ra, tại Thông báo số 310/TB-UBND ngày 09/10/2023 của UBND tỉnh về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu có nêu “*Việc cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho các hộ gia đình, cá nhân chỉ thực hiện khi có nhu cầu, không nhất thiết phải đưa vào thực hiện trong dự án*”.

UBND huyện đã giao Phòng Tài nguyên -Môi trường phối hợp với các xã chưa có báo cáo (*các xã: Bình Dương, Bình Minh*) hoặc báo cáo không đảm bảo (*các xã: Bình Sa, Bình Hải, Bình Trung, Bình Đào, Bình Nam, Bình Triều*) để hoàn chỉnh hồ sơ, nghiên cứu tham mưu UBND huyện báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy về chủ trương thực hiện giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận QSD đất chưa được thực hiện tại **11 xã cũ**. Thực hiện báo cáo **trong tháng 12 năm 2023**.

**3. Về việc tách thửa tại Khu tái định cư Đông Tiễn (xã Bình Trị và xã Bình Định Bắc)**

Qua kiểm tra, rà soát hồ sơ dự án, Khu tái định cư Đông Tiễn được bố trí phân lô **211** lô đất tái định cư, diện tích mỗi lô **400m<sup>2</sup>**. Hiện nay, đa số các hộ dân được bố trí tái định cư tại Khu tái định cư Đông Tiễn có đông nhân khẩu, nhiều thế hệ cùng chung sống trên một thửa đất; diện tích thửa đất lớn nhưng nhiều trường hợp cha mẹ không thể tặng cho đất cho con để xây dựng nhà ở hoặc cha mẹ đã chết nhưng con cái chưa thể phân chia tài sản thừa kế là quyền sử dụng đất vì không thể thực hiện việc tách thửa đất; một số trường hợp trên thửa đất đã xây dựng 02 ngôi nhà ở.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Quyết định 15 ngày 05/11/2020 của UBND tỉnh, để có cơ sở tách thửa thì phải thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư Đông Tiễn.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy tại Thông báo 445 ngày

28/8/2023 của Huyện uỷ, UBND xã Bình Trị đã tổ chức lấy ý kiến Nhân dân và báo cáo kết quả thống nhất của Nhân dân khu vực, tuy nhiên UBND xã Bình Trị chưa báo cáo về kết quả kiểm tra, rà soát cụ thể hiện trạng sử dụng đất tại Khu tái định cư Đông Tiễn theo chỉ đạo của UBND huyện

Đồng thời, qua kiểm tra, rà soát hồ sơ và kiểm tra tại thực địa: **hiện trạng phân lô sử dụng đất tại Khu tái định cư Đông Tiễn không phù hợp với quy hoạch phân lô chi tiết tại Quyết định 167 ngày 14/6/2006 của UBND huyện Thăng Bình.** Hiện nay, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp Phòng Tài nguyên – Môi trường rà soát kiểm tra.

Sau khi có báo cáo kết quả rà soát và thông tin về tình hình phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch chi tiết, UBND huyện sẽ báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện uỷ việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 Khu tái định cư Đông Tiễn theo đúng quy định (thực hiện Báo cáo trong tháng 01 năm 2024).

### **C. TRÊN LĨNH VỰC XÂY DỰNG CƠ BẢN**

Để triển khai thực hiện Nghị quyết 50 ngày 15/12/2022 của HĐND huyện, ngày 30/12/2022, UBND huyện có Công văn 2563 về đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình thuộc kế hoạch đầu tư công trên địa bàn huyện; ngày 06/02/2023, UBND huyện đã ban hành Thông báo 19 về làm việc với các địa phương đơn vị về công tác quyết toán các dự án tồn đọng; ngày 21/02/2023, UBND huyện tiếp tục ban hành Công văn 258 về đẩy nhanh quyết toán các dự án hoàn thành trên địa bàn huyện, Công văn 2812 ngày 11/9/2023 về việc thực hiện quyết toán các công trình thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM còn tồn đọng năm 2020 về trước.

Đến ngày 15/11/2023, các địa phương, đơn vị đã quyết toán và trình phê duyệt quyết toán được **42/45** công trình theo thẩm quyền, còn lại **03** công trình, trong đó:

- 01 công trình: Nhà máy xử lý nước thải tập trung CCN Hà Lam Chợ Được do Trung tâm Phát triển quỹ đất và CN-DV làm chủ đầu tư đến nay chưa thi công hoàn thành.

- 02 công trình do UBND xã Bình Lãnh làm chủ đầu tư (Sân vận động xã, Trung tâm văn hóa xã, và kiên cố hóa giao thông năm 2021)

Trong thời gian đến, UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất và CN-DV huyện, UBND xã Bình Lãnh đẩy nhanh tiến độ thi công và tổ chức thực hiện công tác nghiệm thu, quyết toán các công trình nêu trên theo đúng quy định và báo cáo UBND huyện tại cuộc họp thường kỳ UBND huyện hàng tháng để theo dõi, chỉ đạo.

Trên đây là kết quả thực hiện các nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 09, HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 theo Nghị quyết 50 của HĐND huyện, UBND huyện kính báo cáo HĐND huyện xem xét.

Xin chân thành cảm ơn./.